
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 

วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ช้ัน 2 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ หมายเหตุ 
1 นายวิริยะ บวรวชิรเมธ ี ประธานสภาฯ วิริยะ บวรวชิรเมธ ี  
2 นายมานิตย์ ปลั่งกลาง รองประธานสภาฯ มานิตย์ ปลั่งกลาง  
3 นายจรูญ ขอพ่วงกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 จรูญ ขอพ่วงกลาง  
4 นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยง

กลาง 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 กิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง  

5 นายพิชัย เทพมง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พิชัย เทพมง  
6 นางสมหวัง พลมณี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 สมหวัง พลมณี  
7 นายผึ้ง ไทยกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ผึ้ง ไทยกลาง  
8 นางสุวพัชร หินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 สุวพัชร หินนอก  
9 นายวุ่น ผันกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 วุ่น ผันกลาง  

10 นางสังเวียน ทิพย์คูนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 สังเวียน ทิพย์คูนอก  
11 นางสาวดาว ศิริรวง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 ดาว ศิริรวง  
12 นางมะลิ ท าคาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 มะลิ ท าคาม  
13 นายเนตร ตุ้มมี เลขานุการสภาฯ เนตร ตุ้มมี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีระพล ขอใบกลาง นายก อบต.โนนเต็ง ธีระพล ขอใบกลาง  
2 นางปริญา นกกระโทก ผู้อ านวยการกองคลัง ปริญา นกกระโทก  
3 นางสาวกนกพร มุ่งแฝงกลาง หัวหน้าส านักปลัด กนกพร มุ่งแฝงกลาง  
4 นายชูชาติ ขามโนนวัด นายช่างโยธาอาวุโส ชูชาติ ขามโนนวัด  
5 นายชูชาติ กรังสันเทียะ นักวิชาการศึกษา ชูชาติ กรังสันเทียะ  
6 นายสมชาย รานอก นักวิชาการสาธารณสุข สมชาย รานอก  
7 นางสาวญาณิชา มุ่งร่มกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ญาณิชา มุ่งร่มกลาง  
8 นางสาวจิราพัชร ฝอฝน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิราพัชร ฝอฝน  
9 นางสาวอินทุอร โพธิ์ศรี นิติกร อินทุอร โพธิ์ศรี  
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สมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จ านวน  12  คน 
มาประชุม จ านวน  12  คน 
ลากิจ จ านวน    -   คน 
ลาป่วย จ านวน    -   คน 
ไม่มาประชุม จ านวน    -   คน 
เลขานุการสภาฯ จ านวน   1   คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน   9   คน 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมและถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาฯ มา
ประชุม จ านวน 12 คน นายวิริยะ บวรวชิรเมธี ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ 
เข้าห้องประชุมตามที่นั่งที่ได้จัดไว้ให้ เมื่อประธานสภาฯ ตรวจดูว่าสมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 
ได้น าไหว้พระสวดมนต์ตามพิธีทางศาสนา และประธานสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวิริยะ บวรวชิรเมธี  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาสมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมสามัญประจ าปี 2565 สมัยที่ 1 ในเดือนมกราคม 2565 โดยเริ่มตั้งแต่

วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน เพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ดังนั้น จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ชั้น 2  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
  - ไมม่ี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 เรื่องการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 58/5 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 123 

นายวิริยะ บวรวชิรเมธี  เรียนเชิญ นายธีระพล ขอใบกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
ประธานสภาฯ ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ขอเรียนเชิญ

ครับ 
นายธีระพล ขอใบกลาง เรียน ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายก อบต.โนนเต็ง โนนเต็ง ที่เคารพ 
  ตามท่ี ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายธีระพล ขอใบ
กลาง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยกรรมการการเลือกตั้ง ได้โปรดลง
นามประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ข้าพเจ้า 
นายธีระพล ขอใบกลาง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง จึงขอ
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งแห่งนี้ โดยจะยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะ
ด าเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ให้บรรลุถึงภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนอง ความต้องการ และ
ประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง โดยมีนโยบาย
ในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย

น้ า วางท่อระบายน้ า ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และจะก่อสร้างถนน คสล. หรือ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง และคุ้มค่าต่องบประมาณท่ีมีอยู่ 

  1.2 ด าเนินการขุดลอกคูคลอง ล ารางสาธารณะ ตลอดจนก าจัดวัชพืชเพ่ือให้
ระบายน้ าดีขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม 

  1.3 ด าเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสาธารณะ เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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  1.4 ด าเนินการส่งเสริมระบบการจราจร  โดยติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
เครื่องหมายจราจร ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง เพ่ือความปลอดภัยแก่
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

  1.5 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจ าหน่ายน้ าประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

 2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๒.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และฝึกอบรมอาชีพให้กับ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
  ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร และสนับสนุน

การผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 
    ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง 
  ๒.๔ ส่งเสริมอาชีพหลัก เช่น การปลูกข้าว ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกอ้อย การ

เลี้ยงสัตว์ ในรูปกองทุนกู้ยืม 
 3. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.๑ ส่งเสริมและด าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
  3.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถานศึกษาใน

พ้ืนที ่
  3.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันส าคัญต่างๆ  
  3.๔ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือการเรียนรู้ ค้นคว้า โดยการจัดให้มี

หนังสือพิมพ์ วารสารและเอกสารต่างๆ ประจ าที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
 ๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
  ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่

ระบาดของยาเสพติด  ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
  ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้าน

สุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 
  ๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคม

และการสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
  ๔.๔ จัดให้มีการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยออกองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนเต็งเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 
   ๔.๕ เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 



  ๔.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพ่ือการแข่งขัน กีฬาเพ่ือสุขภาพ ลานกีฬา
ต้านยาเสพติด 
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  ๔.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่

ผู้ประกอบการค้า  สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  
อาสาสมัครสาธารณสุข และอ่ืน ๆ 

  ๔.8 จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 ๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  ๕.๑ ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้ง

ก าจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษา และชุมชน
เพ่ือลดปริมาณขยะและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามระบบรีไซเคิล 

  ๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงต าบลโนนเต็งสู่วิถีเมืองสะอาด ต าบลร่มรื่นให้น่าอยู่ 
  ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาแม่น้ า คูคลอง ทางระบายน้ า ที่สาธารณะ ให้มีการ
จัดการน้ าเสีย เพ่ือคืนธรรมชาติ และเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกหรือรุกล้ าที่
สาธารณประโยชน์ 

  ๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖.นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ๖.๑ ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ให้มีความรู้ความสามารถ ให้
มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน เน้นการท างานแบบบูรณาการและสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

  ๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 

  ๖.๓ สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร
สถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน 

  ๖.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ เป็นกรณี
พิเศษ 

  ๖.๕ พัฒนาการเมือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข 

   ๖.๖ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ให้
ประชาชนทราบ เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 



  จากนโยบายข้างต้น เป็นการก าหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่
บนพื้นฐานของความจริง  ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชา
ขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน 
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  ข้าพเจ้า  นายธีระพล  ขอใบกลาง  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนเต็ง ขอให้ค าม่ันสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งอัน
ทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้            
โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเต็งเป็นส าคัญ 

นายวิริยะ บวรวชิรเมธี ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้แถลงนโยบายไปแล้วนั้น มีท่าน 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามใน

รายละเอียดหรือไม่ครับ 
นายจรูญ ขอพ่วงกลาง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ขอสอบถามนโยบายใน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 หน้า 2 ข้อ 3.1 เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ละศูนย์ฯ มีคณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กหรือไม่ มีวาระกี่ปี รั้วศูนย์พัฒนาเด็กที่ช ารุดจะมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร 

 หน้า 3 ข้อ 5.1 การทิ้งขยะในที่สาธารณะโคกอีจ้อยหรือที่สาธารณะที่อ่ืนๆ ในเขต
ต าบลโนนเต็ง อยากให้มีการท าป้ายเตือนหรือปรับหากน าขยะไปทิ้ง และขอ
สอบถามเกี่ยวกับถังขยะอันตรายหายไปไหน หรือน าไปตั้งไว้ที่ใด 

 ข้อ 6.1 การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการอยากให้ก าชับเจ้าหน้าที่ของ 
อบต.มีความกระตือรือร้นในการให้การต้อนรับและให้การช่วยเหลือสอบถาม
ประชาชนที่มาติดต่ออย่าให้เขาเคอะเขิน เพราะเขาไม่รู้เขาจึงมาติดต่อขอรับการ
ช่วยเหลือ 

 ข้อ 6.6 ไม่ทราบว่าทาง อบต.มีพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกหรือไม่ครับ 
นายวิริยะ บวรวชิรเมธี ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ที่ได้ให้ความสนใจในนโยบายของผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ และอภิปรายสอบถามในประเด็นต่างๆ ก่อนที่จะให้ท่านนายกฯ ได้ตอบ มีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงใน
ประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามครับ 

นายธีระพล ขอใบกลาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.โนนเต็ง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนเต็ง มีคณะกรรมการทุกศูนย์ฯ 

ทั้ง 4 แห่ง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเต็งมีท่านอาจารย์มานะ เหมนิธิ เป็น
ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ ซึ่งท่านได้ เสียชีวิตไป จะได้ด าเนินการเลือก
คณะกรรมการศูนย์ฯ แทนต าแหน่งที่ว่างลงต่อไป ส่วนก าแพงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่พังจะไดป้ระสานและด าเนินการแก้ไขต่อไป 

  ส าหรับปัญหาการท้ิงขยะในที่สาธารณะ มีทุกที่ทั้งที่หนองระเนียดและที่โนนเต็ง 
ได้เคยหารือกับทางปลัด อบต. จะน าป้ายโครงการเก่ามาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์



ห้ามทิ้งขยะไปติดตามจุดที่เกิดปัญหา และอาจจะต้องมีการพิจารณาจัดท า
ข้อบัญญัติเพ่ือก าหนดค่าปรับส าหรับผู้น าขยะไปทิ้งในที่สาธารณะต่อไปครับ 

  การให้บริหารการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ผมได้เคยเน้นย้ าและก าชับ
เจ้าหน้าที่มาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะพ้นจากต าแหน่ง ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้คอยสังเกต 

/...เมื่อมี 
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 เมื่อมีประชาชนมาติดต่อราชการให้ต้อนรับและสอบถามว่ามาติดต่อเรื่องอะไรเพ่ือ
จะได้แนะน าผู้มาติดต่อให้ไปยังจุดที่ต้องการรับบริการจาก อบต. ส่วนเรื่อง พรบ.
อ านวยความสะดวกนั้น เราได้ด าเนินการตาม พรบ.อ านวยความสะดวก โดยจัดให้
มีคู่มือให้บริการประชาชนโดยลงไว้ในหน้าเว็บไชด์ของ อบต.โนนเต็ง ประมาณ 48 
กระบวนงาน 

  เรื่องถังขยะอันตรายที่ผ่านมามีการน าขยะทั่วไปทิ้งรวมลงไปในถังด้วยกัน ท าให้
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้น าถังขยะดังกล่าวกลับมาไว้ที่ อบต.และจะได้หา
แนวทางในการด าเนินการแก้ไขและจุดที่จะน าถังไปวาง โดยอาจจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องของการทิ้งขยะและคัดแยกขยะให้ตรงตามประเภทของถังที่
น าไปตั้งไว้ 

นายวิริยะ บวรวชิรเมธี ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ที่ได้อภิปรายสอบถามและให้ค าแนะน า 
ประธานสภาฯ ในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้การท างานของ อบต.โนนเต็ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

เกิดประโยชน์กับประชาชน และขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ชี้แจงในประเด็น
ที่มีการสอบถาม 

 

 5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายวิริยะ บวรวชิรเมธี ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานการติดตามและ 
ประธานสภาฯ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สมาชิกสภาฯ 

ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นางสาวจิราพัชร ฝอฝน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอน ารายงานการ 
นักวิเคราะห์ฯ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้

ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบดังนี้ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย



ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไข 

/...เพ่ิมเติม 
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 เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒ 

 ข้อสังเกตและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ข้อสังเกต 
  1. โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการด าเนินงานตามเป้าหมาย มี

ความส าเร็จมากกว่าทุกด้าน  
  2. โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอเนื่องด้วยปัญหาความต้องการ ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด 
  3. โครงการพัฒนา เมื่อพิจารณาหลายปีที่ผ่านมามีโครงการพัฒนาที่ตั้งไว้ใน

งบประมาณแต่ไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ค่าของงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

  4. โครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มีผลส าเร็จของ
การด าเนินงานได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของโครงการพัฒนาทั้งหมด เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 บางโครงการไม่ได้ด าเนินการ 

  ข้อเสนอแนะ 
  1. กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญในการลงพื้นที่ส ารวจ

ปัญหาความต้องการทั้งต าบล แบบบูรณาการ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ได้ข้อมูล และ
ปัญหาต่างๆ น ามาสู่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควรค านึงถึงความส าคัญโครงการ
พัฒนาที่ด าเนินการทุกยุทธศาสตร์  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบริการ เพ่ือประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด  

  3. โครงการพัฒนาที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ควรพิจารณาถึงโครงการพัฒนา
ให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยวางแผนการล่วงหน้า  เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

  4. โครงการพัฒนา เมื่อน ามาจัดท างบประมาณประจ าปีแล้ว ควรค านึงถึงการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และควรประมาณ
การให้เพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ 

  5. โครงการพัฒนาทุกด้าน ที่ไม่ได้ด าเนินการหรือไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ติดต่อเกิน 3-5 ปี  ควรพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนานั้นตาม
ความเหมาะสม 

  6. โครงการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 
ตามสัดส่วนพื้นที่ของประชากร เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม ในการพัฒนาพื้นท่ีต่อไป 

  จึงขอน าเรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งเพื่อโปรดทราบค่ะ 



มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นต าบลโนนเต็งแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8 จ านวน 3 คน 

นายวิริยะ บวรวชิรเมธี เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต าบลโนนเต็งในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ คัดเลือก จ านวน 3 คน ได้ว่างลงด้วยเหตุพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น บัดนี้

ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้ได้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต าบลโนนเต็งแทนต าแหน่งที่ว่าง จึงให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 คน เพ่ือเป็น
กรรมการพัฒนาท้องถิ่นต าบลโนนเต็ง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อครับ 

นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง สมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 ขอเสนอ นายวิริยะ บวรวชิรเมธี เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต าบล

โนนเต็งครับ 
นายพิชัย เทพมง เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายพิชัย เทพมง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขอเสนอ นายผึ้ง ไทยกลาง เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต าบลโนนเต็งครับ 
นางสังเวียน ทิพย์คูนอก เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางสังเวียน ทิพย์คูนอก สมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 ขอเสนอ นางสมหวัง พลมณี เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต าบลโนน

เต็งค่ะ 
นายวิริยะ บวรวชิรเมธี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต าบลโนนเต็งที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 

3 คน ได้แก่ 1. นายวิริยะ บวรวชิรเมธี 
   2. นายผึ้ง ไทยกลาง 
   3. นางสมหวัง พลมณี 
 ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามท่านด้วยครับ 
 

 5.4 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประ เ มินผลแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น  แทนต า แหน่ งที่ ว่ า ง  ต ามร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28 จ านวน 3 คน 

นายวิริยะ บวรวชิรเมธี เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต าบลโนนเต็ง 
ประธานสภาฯ ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน ได้ว่างลงด้วยเหตุพ้นจาก

ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น บัดนี้ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและรับรองผล
การเลือกตั้งแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้ได้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ท้องถิ่นต าบลโนนเต็งแทนต าแหน่งที่ว่าง จึงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเต็ง ได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จ านวน 3 คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต าบลโนนเต็ง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้
เสนอชื่อครับ 

 
/...นางมะลิ 
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นางมะลิ ท าคาม เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางมะลิ  ท าคาม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 ขอเสนอ นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต าบลโนนเต็งค่ะ 
นางสมหวัง พลมณ ี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางสมหวัง พลมณี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอเสนอ นายพิชัย เทพมง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต าบลโนนเต็งค่ะ 
นางสังเวียน ทิพย์คูนอก เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางสังเวียน ทิพย์คูนอก สมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 ขอเสนอ นางสุวพัชร หินนอก เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต าบลโนนเต็งค่ะ 
นายวิริยะ บวรวชิรเมธี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต าบลโนนเต็งที่

สภาทอ้งถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน ได้แก่ 
   1. นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง 
   2. นายพิชัย เทพมง 
   3. นางสุวพัชร หินนอก 
 ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามท่านด้วยครับ 
 
 5.5 การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 105 
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา) 

นายวิริยะ บวรวชิรเมธี  ขอเชิญท่านปลัด ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการเลือก 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 105 ขอเชิญครับ 
นายเนตร ตุ้มม ี  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้

เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
     ฯลฯ 



  ข้อ 105 กล่าวไว้ว่า ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อบุคคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่ น เป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น และในครั้งนี้จะเป็นการเสนอให้มีการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา เพราะสภาได้เริ่มการประชุมตามสมัยที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

 
/...วิธีการ 
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  วิธีการเลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 107 กล่าวไว้ว่า ภายใต้บังคับข้อ 
103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และ
ให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ตามข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้หารือกับสมาชิกสภา
ฯ ว่าจะให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวนกี่คน 

นายวิริยะ บวรวชิรเมธี ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบ 
ประธานสภาฯ แล้วนั้น จ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาฯ ชุด เดิมได้เคย

ก าหนดไว้คือจ านวน 3 คน ผมเห็นว่าจ านวน 3 คน เป็นจ านวนที่เหมาะสม มี
สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนจะเสนอมากกว่านี้หรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภา
ฯ ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม คนที่ 1  พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่านกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง ครับ 

นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนาย

กิตติศักดิ์  เกลี้ ยงกลาง ขอเสนอนางสมหวั ง พลมณี  สมาชิกสภาฯ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ครับ 

นายวิริยะ บวรวชิรเมธ ี ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ ๑. นางมะลิ ท าคาม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
 ๒. นางสังเวียน ทิพย์คูนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
 ผู้รับรองถูกต้องครับ 
 มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน

สมหวัง พลมณี ให้ถือว่าท่านสมหวัง พลมณี ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คนที่ 1 ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 



 ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะ
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2  พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่าน
ดาว ศิริรวง ครับ 

นางสาวดาว ศิริรวง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันนางสาว

ดาว ศิริรวง ขอเสนอนางมะลิ ท าคาม สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คนที่ 2 ค่ะ 
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นายวิริยะ บวรวชิรเมธ ี ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ ๑. นางสมหวัง พลมณี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
 ๒. นางสังเวียน ทิพย์คูนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
 ผู้รับรองถูกต้องครับ 
 มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน

มะลิ ท าคาม ให้ถือว่าท่านมะลิ ท าคาม ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม คนที่ 2 ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 

 ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะ
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3  พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่าน
สุวพัชร หินนอก ครับ 

นางสุวพัชร หินนอก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ท่านปลัด ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ    ดิฉันนางสุว

พัชร หินนอก ขอเสนอนางสังเวียน ทิพย์คูนอก สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 ค่ะ 

นายวิริยะ บวรวชิรเมธ ี ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ ๑. นางสมหวัง พลมณี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
 ๒. นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
 ผู้รับรองถูกต้องครับ 
 มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน

สังเวียน ทิพย์คูนอก ให้ถือว่าท่านสังเวียน ทิพย์คูนอก ได้รับเลือกให้ เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านครับ 

 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการ
ที่ได้รับเลือกจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

  1. นางสมหวัง พลมณี 
  2. นางมะลิ ท าคาม 
  3. นางสังเวียน ทิพย์คูนอก 
 

 5.6 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลโนนเต็ง แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามประกาศกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ  พ.ศ. 2561 ข้อ 12 จ านวน 2 คน 



นายวิริยะ บวรวชิรเมธี เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโนนเต็ง ในส่วนของ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน ได้ว่างลงด้วยเหตุพ้นจากต าแหน่ง

สมาชิกสภาท้องถิ่น บัดนี้ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและรับรองผลการ
เลือกตั้งแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้ได้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโนน
เต็งแทนต าแหน่งที่ว่าง จึงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้
คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จ านวน 2 คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโนนเต็ง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อครับ 
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นางสมหวัง พลมณ ี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันนางสมหวัง พลมณี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอเสนอ นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพต าบลโนนเต็งค่ะ 
นายพิชัย เทพมง เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายพิชัย เทพมง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ขอเสนอ นายมานิตย์ ปลั่งกลาง สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพต าบลโนนเต็งครับ 
นายวิริยะ บวรวชิรเมธี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโนนเต็ง ที่สภาท้องถิ่น

คัดเลือกจ านวน 2 คน ได้แก่ 
   1. นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง 
   2. นายมานิตย์ ปลั่งกลาง 
 ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายวิริยะ บวรวชิรเมธี ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้แนะน าตัวและ 
ประธานสภาฯ แนะน าภารกิจงานในหน้าที่ที่ให้บริการกับประประชาชน จนครบทุกส่วนราชการ 
  ต่อไปมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะพูดคุย หรือเสนอต่อที่ประชุมได้

ทราบหรือไม่ ขอเชิญท่านจรูญ ขอพ่วงกลาง ครับ 
นายจรูญ ขอพ่วงกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกฯ และท่านสมาชิกสภา

ฯ ทุกท่าน เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีฝนตกชุกท าให้ฝั่งคลองช ารุด บริเวณ
บ้านโนนเต็ง จ านวน 3 จุด จุดแรกบริเวณนานายเสมอ กลีบกลาง จุดที่ 2 บริเวณ
นานายสุเทพ ขามโนนวัด จุดที่ 3 บริเวณนานางส้มส่า เหงขุนทด อยากทราบว่า
ทาง อบต.โนนเต็ง จะมีงบประมาณไปด าเนินการซ่อมแซมหรือไม่ ต้องให้ประชาชน
มาเขียนค าร้องหรือให้ผมเขียนแทนได้หรือไม ่

  เรื่องต่อไปเนื่องจากผมเป็นสมาชิกสภาฯ ที่เข้ามาใหม่ จึงอยากจะขอส าเนา
ข้อบัญญัติและส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับ 

นายกิตติศักดิ์ เกลี้ยงกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน
ที่ได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาท าหน้าที่สมาชิกสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้ท าหน้าที่ในการ
ช่วยกันพัฒนาต าบลโนนเต็ง ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อก่อนสภาแห่งนี้



มีสมาชิกจ านวน 24 คน แต่ตอนนี้เหลือเพียง 12 คน อาจดูเงียบเหงาไปบ้าง ต้อง
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต.โนนเต็งทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนพ่ี
เหมือนน้อง ประชาชนที่มาติดต่อก็รู้สึกดีที่ได้รับการต้อนรับเมื่อมาติดต่อราชการ 
การท างานขอให้สมาชิกและผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ได้ประสานการท างานกัน
ไม่ให้มีปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี ประชาชนได้รับประโยชน์ 

นายพิชัย เทพมง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอสอบถามเรื่องรถกู้ชีพว่า
อยากให้กลับมาให้บริการประชาชนตามปกติจะได้หรือไม่ 
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นายสมชาย รานอก เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องการใช้รถ

กู้ชีพในช่วงที่ผ่านมาจะใช้รับส่งผู้ป่วยโควิดเป็นส่วนใหญ่ แต่ช่วงนี้ผู้ป่วยโควิดลด
จ านวนลงแต่ยังต้องเตรียมพร้อมอยู่ หากมีความต้องการใช้รถกู้ชีพขอให้ใช้ช่องทาง
โทร 1669 ก่อนเพ่ือที่ทาง 1669 จะได้ประสานรถกู้ชีพภายในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่
เกิดเหตุอีกครั้งครับ 

นายวิริยะ บวรวชิรเมธี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะ 
ประธานสภาฯ ได้ให้ท่านนายกฯ ได้ตอบค าถามท่านสมาชิกสภาฯ เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายธีระพล ขอใบกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่น 
นายก อบต. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พ่ีน้องได้เลือกให้เข้า

มาท าหน้าที่ในสภาแห่งนี้ ขอน าเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 
2565 ได้มีโอกาสไปร่วมต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ อบต.คูขาด ท่านผู้ตรวจฯ ได้ให้ค าแนะน าในเรื่องการท างานของท้องถิ่น
ขอให้น าเอาปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ เข้าบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเพ่ือที่จะได้จัดหางบประมาณไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการได้
ทันทีเม่ือมีงบประมาณ ดังนั้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งทุกท่านได้มีโอกาสลงพ้ืนที่เพ่ือ
หาเสียงคงจะได้รับฟังและรับทราบปัญหาจากพ่อแม่พ่ีน้องในทุกหมู่บ้าน บางครั้งก็
จะมีค าถามว่าปัญหาที่เคยเสนอไปแล้วหายไปไหน การประชาคมเราจะจัดล าดับ
ความต้องการเร่งด่วน 1 ถึง 3 มาบรรจุในแผน ดังนั้นบางปัญหาก็อาจจะหายไป ก็
ขอให้ทุกท่านได้น าปัญหาเหล่านั้นมาน าเสนอและบรรจุเข้าในแผนพัฒนา ซึ่ง
หลังจากนี้คงราวๆ เดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ก็คงจะมีการทบทวนแผนพัฒนา 
สามารถที่จะเพ่ิมเติมได้หากเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ผ่านมาการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณฯ ผมจะให้ความส าคัญกับสมาชิกฯ ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
จะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ทุกท่านตัดสินใจเลือกโครงการในหมู่บ้านของ
ท่านเมื่อชาวบ้านถามท่านจะได้ตอบได้ว่าท าไมถึงเลือกโครงการนั้น 

  เรื่องความช ารุดเสียหายของคันคลองที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ได้สอบถาม
มาจ านวน 3 จุดนั้น ขอเรียนให้ทราบว่าทาง อบต.จะได้ด าเนินการส ารวจตรวจสอบ
และซ่อมแซมแก้ไขต่อไป ก่อนหน้านี้ก็ได้ด าเนินการซ่อมแซมไปแล้วรอบหนึ่ง 

  เรื่องรถกู้ชีพที่ทางรักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุขได้ตอบค าถามไป ผม
เห็นใจประชาชนเพราะบางคนไม่กล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือใครเวลาเจ็บป่วย 



แต่รถกู้ชีพจะใช้ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น โดยการโทรประสานไปที่ 1669 
เพ่ือจะได้ประสานรถกู้ชีพจุดใกล้เคียงมาให้บริการครับ 

  ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาฯ ร่วมกันครั้งแรกอาจจะยังติดขัดยังไม่มีรายละเอียด
อะไรมากมาย เอาไว้คราวประชุมครั้งต่อไปหลังจากที่ผมได้ไปร่วมประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการของอ าเภอคง จะได้น าข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ ผม
อยากให้สมาชิกสภาฯ กับทางผู้บริหารและพนักงานได้มีการประชุมร่วมกันทุกเดือน
เหมือนก านันผู้ใหญ่บ้าน คงจะได้ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

 
/...นายวิริยะ 

-15- 
นายวิรยิะ บวรวชริเมธ ี มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมนะครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่าน

นายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.โนนเต็งทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้ง
นี้ ขอปิดประชุมครับ 

 

ประธานปิดการประชุม เวลา  12.00  น. 
 
 
    (ลงชื่อ   เนตร  ตุ้มมี        ผู้จดรายงานการประชุม  
                                  ( นายเนตร  ตุ้มมี ) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
    (ลงชื่อ)  วิริยะ  บวรวชิรเมธี ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 ( นายวิริยะ  บวรวชิรเมธี ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ได้ตรวจ
แล้วปรากฏว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
    (ลงชื่อ) มะลิ ท าคาม  ประธานฯ ตรวจรายงานการประชุม 
 ( นางมะลิ ท าคาม ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
    (ลงชื่อ) สังเวียน ทิพย์คูนอก กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 ( นางสังเวียน ทิพย์คูนอก ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
    (ลงชื่อ) สมหวัง พลมณ ี  กรรมการ/เลขาฯ ตรวจรายงานการประชุม 
 ( นางสมหวัง พลมณี ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 



 


